



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 3-5 มีนาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**  
เป็นนายตนเอง



**Originality**  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**  
ใส่ใจประชาชน



**Humility**  
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์ (3 มี.ค.61)</p>	<p><b>โพลล์ผลงานรัฐบาล</b></p> <p>-เสนอข่าว "กรุงเทพโพลล์" มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยแพร่ผลสำรวจประเมินผลการบริหารงานรัฐบาลครบ 3 ปี 6 โดยประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้นทุกด้าน เฉลี่ย 5.64 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 เพิ่มขึ้นจากเดิม 0.37 คะแนน ส่วนความพึงพอใจการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เฉลี่ย 6.82 คะแนน ลดลงจากเดิม 0.18 คะแนน โดยลดลงเกือบทุกด้าน ทั้งนี้ ประชาชนร้อยละ 45.2 เห็นว่ารัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ทำให้ประเทศพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่เรื่องที่ยังคงเป็นข้อบกพร่องของรัฐบาลคือ เศรษฐกิจยังไม่ดีเท่าที่ควร และข่าวความไม่โปร่งใสของบุคคลร่วมรัฐบาลและคนรอบข้างนายกฯ</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ (3 มี.ค.61)</p>	<p><b>สารพาราควอต</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอุทัย นพคุณ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า การประชุมร่วมเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2561 สธ.ยืนยันมติเดิมให้ยกเลิกการใช้พาราควอต แต่ ก.เกษตรฯรับเพียงจะศึกษาสารทดแทนระหว่างรอผลการพิจารณาของคกก. วัตถุอันตราย กรมฯ จึงยังไม่มีแผนสารพาราควอต เนื่องจากต้องรอมติคณะทำงานชุดเฉพาะกิจ ซึ่งมีนายภักดิ์ โพธิ์ศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการวัตถุอันตรายเป็นประธาน ที่จะหาข้อมูลปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง และสรุปเสนอคกก.วัตถุอันตรายภายในปลายเดือน มี.ค. 2561 ซึ่งครบกำหนดตามกรอบเวลา 3 เดือน ระหว่างนี้ กรมฯ จะพิจารณาคำขอต่อ otope และคำขอต่ออายุใบสำคัญตามปกติ ส่วนคำขอขึ้นทะเบียนใหม่ยังคงชะลอ แต่หากคกก.วัตถุอันตรายพิจารณาให้ยุติ จะเสนอให้ยึดใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย (วอ.4) ทำให้ไม่สามารถซื้อขายได้</p>
<p>มติชน กรมประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการออนไลน์ (3 มี.ค.61)</p>	<p><b>บุหรีไฟฟ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวในการสัมมนาวิชาการ "ตีแผ่ความจริง บุหรีไฟฟ้าอันตรายอย่างไร" ว่า จากข้อมูลการสำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนระดับโลก อายุ 13-15 ปี ในประเทศไทย ปี 2558 พบว่ามีการใช้หรือสูบบุหรีไฟฟ้า ร้อยละ 3.3 โดยเป็นเยาวชนชาย ร้อยละ 4.7 และเยาวชนหญิง ร้อยละ 1.9 และมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีความปลอดภัย ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าบุหรีไฟฟ้าไม่ใช่เครื่องมือสำหรับช่วยในการเลิกบุหรี และเป็นห่วงอันตรายทั้งผู้สูบบุหรีและผู้ใกล้ชิด โดยเฉพาะสตรีมีครรภ์ เด็ก และผู้ที่ไม่สูบบุหรี เพราะบุหรีไฟฟ้าส่วนมากมีสารนิโคติน เยาวชนจึงเสพติดได้ง่ายและเป็นอันตรายต่อการพัฒนาสมอง ทำลายสมาธิและการเรียนรู้</p> <p>พญ.ปานทิพย์ โชติเบจมาภรณ์ ผอ. สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กล่าวว่า สิ่งที่ธุรกิจพุดนั้นเป็นการให้ข้อมูลด้านเดียวเพื่อส่งเสริมธุรกิจ จากการศึกษาข้อมูลในต่างประเทศพบบุหรีไฟฟ้ามีสารนิโคตินทำให้เกิดการเสพติด ก่อมะเร็งปอด กระแทบหัวใจและหลอดเลือด และควันจากบุหรีไฟฟ้าก่อฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หากประชาชนต้องกา รเลิกสูบบุหรี ปรีกษาได้ที่ศูนย์บริการเลิกบุหรีทางโทรศัพท์แห่งชาติ 1600 และคลินิกที่ให้บริการเลิกบุหรีในรพ.สังกัดสธ.</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรีกล่าวว่า ม.แคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก ได้นำเสนองานวิจัยว่า การสูบบุหรีไฟฟ้าทุกวันมีความเสี่ยงหัวใจวายจากกล้ามเนื้อหัวใจตายมากถึง 2 เท่า ขณะที่ผู้ที่สูบบุหรีธรรมดาเมื่ออัตราการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเพิ่มสูง 2.72 เท่า และเนื่องจากผู้ที่สูบบุหรีไฟฟ้าส่วนใหญ่สูบบุหรีธรรมดาด้วย จึงยิ่งเสี่ยงให้กล้ามเนื้อหัวใจตายเพิ่มขึ้นเกือบ 5 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรีไฟฟ้าหรือบุหรี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน M2F ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์ (3 มี.ค.61)</p> <p>ผู้จัดรายรายวัน สยามรัฐ (5 มี.ค.61)</p> <p>แนวหน้า</p>	<p>ธรรมดา นับเป็นรายงานแรกที่แสดงว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าระยะยาว ทำให้เกิดโรคร้ายแรงเช่นหัวใจวายได้</p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจท่องเที่ยวขอนแก่น สนธิกำลัง สภ .กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ตรวจค้นร้าน บัลลังก์ รับฝาก By NPVape อ.กันทรวิชัย หลังสืบทราบว่าลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าและบาระกูไฟฟ้า เปิดร้านใกล้กับสถานศึกษา มีลูกค้าเป็นนักศึกษา ประชาชนทั่วไปใน จ.มหาสารคาม และใกล้เคียง นายทศพร ส่องคำ อายุ 27 ปี เจ้าของร้าน รับสารภาพว่า เปิดขายทั้งหน้าร้านและส่งขายผ่าน ไปรษณีย์</p> <p>-เสนอข่าว นายจอห์น นิวตัน ผอ.ด้านการพัฒนาสุขภาพ ของ Public Health England (PHE) กล่าวว่า จากการศึกษาและผลการวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า โดยสาธารณสุขอังกฤษ เมื่อต้นปี 2560 พบอัตราคนอังกฤษเลิกบุหรี่สำเร็จสูงสุดเพราะเปลี่ยนมาใช้บุหรี่ไฟฟ้า และไม่มีหลักฐานที่ แสดงว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะนำไปสู่การสูบบุหรี่มวนในเยาวชน ผลการศึกษาครั้งนี้ ช่วยสนับสนุนข้อสรุป เดิมที่ว่า บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไป 95% และลดความเสี่ยงต่อการได้รับควันบุหรี่ มือสองของคนรอบข้าง ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่จึงควรได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับศักยภาพของบุหรี่ ไฟฟ้า และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเพื่อช่วยให้การเลิกบุหรีมวนมีอัตราความสำเร็จมาก ขึ้น</p> <p>ด้านนายมาริช กรณยวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า ให้ความเห็นว่า ก่อนหน้านี้เอ็นจี โอต่อต้านบุหรี่ของไทยเคยออกมาตั้งข้อสังเกตว่ารายงานของ PHE ไม่น่าเชื่อถือ ซึ่ง PHE เคยส่ง อีเมลมาชี้แจงแล้ว รายงานฉบับนี้ PHE ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าบุหรี่ไฟฟ้า ช่วยลดความเสี่ยงจาก การสูบบุหรี่ได้จริง และยังแนะนำว่าควรเพิ่มการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ เนื่องจากมี หลักฐานชี้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยเพิ่มจำนวนผู้เลิกบุหรี่ในอังกฤษได้กว่า 10,000 คน เครือข่ายฯ จึงเห็น ว่า ภาครัฐน่าจะลองพิจารณาควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าให้เข้ม ะสม จะได้เป็นประโยชน์กับผู้สูบบุหรี่ ขณะเดียวกันก็ป้องกัน ผู้ไม่สูบบุหรี่และเยาวชนได้</p> <p>-เสนอข่าว นายพงศธร อังคสิงห์ ผอ.ฝ่ายบริษัทสัมพันธ์ ฟิลลิป มอริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด กล่าวว่า ยินดีที่สาธารณสุขอังกฤษตระหนักว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควัน (Smoke Free Products) อาจมีความเสี่ยง น้อยกว่าการสูบบุหรี่ สะท้อนให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าและยาสูบแบบให้ความร้อน เป็นทางเลือก สำหรับผู้สูบบุหรี่ในประเทศกว่า 10 ล้านคนได้ เชื่อว่าผู้บริโภคควรมีสิทธิในการ เข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีอันตรายต่อสุขภาพน้อยกว่า บริษัทฯ จึงมุ่งนำยาสูบไร้ควันเข้ามาแทนที่บุหรี่ แบบมวน เพื่อช่วยลดอันตรายจากการบริโภคยาสูบ และพร้อมที่จะนำเสนอผลการศึกษาทาง วิทยาศาสตร์เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณานโยบายที่เหมาะสม เพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทางเลือกในประเทศไทย</p>
<p>ไทยรัฐ สยามรัฐ (3 มี.ค.61)</p>	<p><b>พ.ร.บ.ยาสูบ</b></p> <p>-เสนอข่าว นางวราภรณ์ นะมาตร์ ผอ.บริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย เผยผลสำรวจของ "นิด้า โพล" เกี่ยวกับผลกระทบจากพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อ 4 ก.ค. 2560 ว่า ร้อยละ 52 เห็นว่า มาตรการใหม่ต่างๆ นั้นไม่สามารถช่วยลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ได้เนื่องจาก 1. ผู้บริโภคยังมีความต้องการสูบเท่าเดิม 2.คนเปลี่ยนไปสูบบุหรี่นอกแทนเพราะมีราคาถูกกว่า 3.พ.ร.บ.เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ทั้งนี้ ร้อยละ 63 ของร้านค้า มองว่าธุรกิจของตน ได้รับผลกระทบจากมาตรการใหม่ ๆ อาทิ ห้ามแบ่งขาย ห้ามตั้งโชว์หรือแสดงผลภัณฑ์ ณ จุดขาย ข้อกำหนดเรื่องซองเรียบ ส่วนผลกระทบจากกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ได้แก่ 1. สร้างภาระเพิ่มขึ้นกับร้านค้าในการบริหารจัดการ 2.กระทบต่อยอดขาย 3.กม.ขาดความชัดเจน ทำให้ไม่แน่ใจว่าสิ่งใดทำได้หรือไม่ได้ 4.มีความเสี่ยงจากการถูกจนท.จับกุม 5.ความไม่แน่นอนของ กฎระเบียบที่อาจมีการบังคับใช้เพิ่มในอนาคต</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน (5 มี.ค.61)</p>	<p><b>พ.ร.บ.การยาสูบแห่งประเทศไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผอ.โรงงานยาสูบ กล่าวว่า ที่ประชุมสนช.ได้ลงมติวาระ 3 เห็นชอบร่าง พ .ร.บ.การยาสูบแห่งประเทศไทย พ .ศ.... ขณะนี้รอนำ ขึ้นทูลเกล้าฯ ลงพระ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ คัดข่าวกรอง (3 มี.ค.61)</p>	<p>ปรมาภิไธย ทำให้โรงงานยาสูบเปลี่ยนสถานะเป็นนิติบุคคล มีชื่อใหม่ว่า การยาสูบแห่งประเทศไทย แต่ยังคงมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง การเปลี่ยนสถานะครั้งนี้ทำให้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยาสูบและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องได้หลากหลาย เช่น การรับจ้างผลิตยาสูบ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการผลิตยาสูบและใบยาสูบ รวมถึงการศึกษาปลูกกัญชง (Hemp) เพื่อนำเส้นใยมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตบุหรี เช่น กระดาษห่อมวน และก้นกรองบุหรี เป็นต้น</p> <p>-กล่าวว่า แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าประชาชนเข้าใจผิด กรณีการสวมหน้ากาก N95 ป้องกันฝุ่น PM2.5 ปกคลุมกรุงเทพฯ ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ เพราะถ้าใส่ปกติจะไม่มีอากาศเข้ามาได้ แต่ถ้าใส่แล้วมีลมเข้าได้ก็ไม่ดีประโยชน์ เพราะยังเอาอากาศในสิ่งแวดล้อมเข้ามา แต่ชาวไม่ได้บอกว่า จะต้องใช้อะไรป้องกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็บอกแต่วิธีปฏิบัติตัว ที่น่าห่วงคือปัญหาเกิดมานานแล้ว แต่ยังไม่มีการตอบ</p>
<p>ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ มติชนออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ (3 มี.ค.61)</p>	<p><b>'ไทย-ภูฏาน' ร่วมมือด้านสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และนายเลียมโป ทันดิน วังซุก รมว.สธ. ภูฏาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ เพื่อกระชับความร่วมมือด้านสาธารณสุข ในสาขาเดิมที่ร่วมมือกันมานานเกือบ 30 ปี และขยายความร่วมมือใหม่ 11 สาขา อาทิ การป้องกันโรคติดต่อ การตรวจผลทางห้องปฏิบัติการ ฯลฯ ให้รองรับกับบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ยังสานต่อความร่วมมือด้านการศึกษาในสาขาการแพทย์และการสาธารณสุข โดยจะให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรภูฏานในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ม.มหิดล อย่างละ 1 ทุน รวมถึงความร่วมมือใน การส่งผู้ป่วยที่มีภาวะซับซ้อนมารักษาต่อที่ประเทศไทย และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางในสาขาที่ขาดแคลน เช่น แพทย์เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ โรคไต และโรคทางเดินอาหาร</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (4 มี.ค.61)</p>	<p><b>รพ.พัทลุงเร่งพัฒนาเป็น Smart hospital</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า จากการตรวจเยี่ยม รพ.พัทลุง พบว่า มีความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบบริการเพื่อเป็น Smart hospital ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลและ สธ. โดยจัดทำโครงการ รพ.ไร้กระดาษ เปลี่ยนระบบข้อมูลของ รพ.ให้เป็นระบบดิจิทัล ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบันทึกข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วย แทน และนำเครื่องช่วยบริการอัตโนมัติมาให้บริการประชาชน และจะเป็น ระบบ ข้อมูล ดิจิทัล 100 เปอร์เซ็นต์ในเดือน ก.ย. 2561 นอกจากนี้ ได้พัฒนาระบบบริการสาขาโรคหัวใจ โดยร่วมมือกับภาคเอกชนเปิดศูนย์หัวใจ รพ.พัทลุง เริ่มให้บริการวันที่ 17 เม.ย. 2561</p> <p>นพ.นิรันดร์ จันทร์ตระกูล ผอ.รพ.พัทลุง กล่าวว่า ประชาชนพัทลุงร่วมกันบริจาคเงินกว่า 25 ล้านบาท เพื่อให้โรงพยาบาลนำไปดำเนินการเรื่องก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 298 เตียง งบประมาณ 299.4 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างแล้วเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2561 ตามสัญญาจะแล้วเสร็จในวันที่ 29 พ.ย. 2563</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ (5 มี.ค.61)</p>	<p><b>ความร่วมมือดูแลผู้มีรายได้น้อย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวถึงโครงการรัฐบาลในการดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ว่า สธ.ได้ร่วมอยู่ในทีมของก.มหาดไทย ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เรียกว่า ทีมหมอประชารัฐ โดยใช้บุคลากรจากรพ .สต. ล่าสุดได้เสนอ 4 โครงการความร่วมมือ คือ 1.รพ.สต.จะให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ อสม. 2.ให้ความรู้ในเรื่องการนวดแผนไทยเพื่อสร้างอาชีพ 3.เรื่องยาเสพติด ให้ความรู้ แนวทางการรักษา ดึงผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างเหมาะสม และ 4.การขับเคลื่อนโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต โดยพื้นที่ดำเนินการก.มหาดไทยเป็นผู้กำหนด</p>
<p>มติชน (4 มี.ค.61)</p>	<p><b>วันการไต่สวนโลก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี และ ศ.พญ.เสาวรส ภัทรภักดิ์ ประธานราช</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>วิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดกิจกรรมรณรงค์ “โรงพยาบาลราชวิถี ลดเสียงลดหูหนวก” เนื่องในวันการได้ยินโลก (World Hearing Day) ประจำปี 2561 ซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 3 มี.ค.ของทุกปี เป็นวันการได้ยินโลก เพื่อรณรงค์กระตุ้นเตือนให้ประชากรโลกตระหนักถึงความสำคัญของการได้ยิน และการป้องกันการสูญเสียการได้ยิน หรือหูเสื่อม โดยปัจจุบันทั่วโลกมีประชากรที่มีปัญหาการได้ยิน 360 ล้านคน ส่วนในประเทศไทย พบกว่า 2.7 ล้านคน</p> <p>นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า ปัจจุบันมีแอปพลิเคชัน “Eartone” หรือ “ตรวจการได้ยิน” พัฒนาขึ้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจผู้ป่วยด้านหู ประชาชนสามารถทดสอบประสิทธิภาพของการได้ยินแบบละเอียดได้ด้วยตนเอง ทราบถึงระดับหูตึง หรือเปอร์เซ็นต์ของประสาทหูเสื่อม โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ มติชนออนไลน์ (3 มี.ค.61)</p>	<p><b>ผลิตภัณฑ์ 'บัวไฟข้าว' ใต้รางวัลระดับโลก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เปรม ชินวันทนานนท์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เข้าพบ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว .สธ. และผู้บริหารกระทรวงฯ เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ชุดพรีเมียมบัวไฟข้าว ที่ได้รับรางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม World Star Winners 2018 ในงาน World Packaging Organization 2018 โดยรมว.สธ.ได้แสดงความยินดีและชื่นชมมูลนิธิฯ ที่เป็นแกนนำสำคัญในการผลักดันให้สมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี</p> <p>ผลิตภัณฑ์ชุดพรีเมียมบัวไฟข้าว เป็นผลงานการออกแบบร่วมกันกับบริษัทไทยคอนเทนเนอร์กรุ๊ป จำกัด มีความเป็นสากล ดูทันสมัย แต่ยังคงอัตลักษณ์ของสมุนไพรไทย ทั้งนี้ มีแผนขยายช่องทางการจำหน่ายไปสู่ตลาดไฮเอนด์มากขึ้น รวมถึงจำหน่ายต่างประเทศ เน้นพัฒนานวัตกรรมการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค ขณะเดียวกัน ได้วางแผนปรับกลยุทธ์การจำหน่าย และกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ เปิดศูนย์จำหน่ายสมุนไพรตามนโยบายของรัฐบาลอีกกว่า 13 แห่ง และพัฒนาช่องทางจำหน่ายออนไลน์ (www.abhaiherb.com) ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุค 4.0 คาดว่าจะสามารถขยายตลาดสมุนไพรได้เพิ่มขึ้น 30% ในปี 2561</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (3 มี.ค.61) สยามรัฐ (5 มี.ค. 61)</p>	<p><b>วัคซีนไขหวัดใหญ่ปี 61</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ .สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สถาบันวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ซึ่งมีศูนย์ไขหวัดใหญ่แห่งชาติ หรือห้องปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังไขหวัดใหญ่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลก ได้เฝ้าระวังสายพันธุ์ไวรัสไขหวัด ใหญ่และส่งข้อมูลให้องค์การอนามัยโลก เพื่อตัดสินใจว่าจะใช้เชื้อสายพันธุ์ใดผลิตวัคซีนในแต่ละปี ซึ่งการประชุมองค์การอนามัยโลกที่กรุงเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลียในปีนี้ได้คัดเลือกสายพันธุ์ A/Michigan , A/Singapore และ B/Phuket นำไปผลิตวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่สำหรับประเทศทั่วโลกได้ ประจำปี 2561 ซึ่งจะส่งผลให้ในปี 2561 คนไทยจะได้ใช้วัคซีนไขหวัดใหญ่ที่ตรงกับสายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทย</p>
<p>สยามรัฐ ช่อง 7 เว็บไซต์ไทยรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ (5 มี.ค.61)</p>	<p><b>โรคไขเลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคไขเลือดออก ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 2561 พบผู้ป่วย 3,072 ราย เสียชีวิต 9 ราย อยู่ในภาคกลาง 6 ราย ภาคใต้ 3 ราย ผู้เสียชีวิตเป็นเด็กโตอายุ 10-24 ปี 6 ราย ผู้สูงอายุ 2 ราย วัยทำงาน 1 ราย ส่วนมากมีโรคประจำตัวร่วมด้วย โดยเฉพาะโรคอ้วน ซึ่งอาการร่วมกับไข้ที่พบในระยะแรกของผู้เสียชีวิต คือ ปวดท้อง ถ่ายเหลว บางรายได้รับการวินิจฉัยท้องร่วงหรือลำไส้อักเสบมาก่อน ทั้งนี้ หากผู้ป่วยพบแพทย์ช้าอาจทำให้อาการหนัก และอาจมีโรคแทรกซ้อนและเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว หากสงสัยเป็นไขเลือดออก เช่น ไข้สูงมากฉับพลัน ปวดเมื่อย หน้าตาแดง อาจมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขนขา ข้อพับ หรือมีไข้สูง 2-3 วันไม่หายหรือไม่ดีขึ้น ต้องรีบพบแพทย์ด่วน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ M2F ผู้จัดการออนไลน์ (3 มี.ค.61)</p>	<p><b>โรคจากอาหารและน้ำ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้อุณหภูมิประเทศไทยเริ่มสูงขึ้น ทำให้สัตว์พาหะนำโรคต่างๆ อาจเพิ่มจำนวนขึ้นมากกว่าปกติ ขอให้ประชาชนระวังโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำดื่มที่ปนเปื้อน ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักกระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-26 ก.พ. 2561 พบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษแล้ว 22,950 ราย การป้องกันทำได้โดยบริโภคอาหารที่ปรุงสุก ร้อนและสะอาด ควรเก็บอาหารให้ปลอดภัยจากหนู แมลงพาหะต่างๆ ทั้งนี้ อุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้อาหารอาจบูดเสียได้เร็วกว่าปกติ ขอให้สำรวจอาหารก่อนรับประทาน ส่วนผู้ประกอบการร้านอาหาร ควรใส่ใจเรื่องสุขาภิบาลของร้านและสุขลักษณะของผู้ประกอบอาหาร และควรอุ่นอาหารเป็นประจำ เพื่อลดความเสี่ยงของเชื้อแบคทีเรียที่อาจเกิดขึ้น</p>
<p>มติชน (4 มี.ค.61)</p>	<p><b>เด็กจมน้ำ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สธ.ได้กำหนดให้วันเสาร์แรกของเดือนมี.ค.ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ปีนี้ได้กำหนดหัวข้อรณรงค์คือ "บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม : พื้นที่เล่นปลอดภัย เด็กไม่จมน้ำ" ให้ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความปลอดภัยทางน้ำ และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและชุมชนพึ่งตนเองได้ ทั้งนี้ ในปี 2560 มีเด็กจมน้ำเสียชีวิต 708 ราย โดยเป็นการจมน้ำเสียชีวิตในช่วงปิดเทอมใหญ่ถึง 254 ราย หรือร้อยละ 35.9 และเด็กที่จมน้ำส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ 5-9 ขวบ จึงขอเตือนผู้ปกครองให้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ อย่าปล่อยให้เด็กไปเล่นน้ำกันเองตามลำพัง</p>
<p>เว็บไซต์ กรมควบคุมโรค (4 มี.ค.61)</p>	<p><b>โรคเท้าช้าง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวชื่นชมทีมแพทย์ของรพ.แม่สอด จ.ตาก ที่วินิจฉัยและตรวจพบคนต่างด้าวที่ป่วยโรคเท้าช้าง 1 ราย ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและได้รับยาทันที และที่สำคัญสามารถควบคุมโรคได้ ซึ่งหลังจากได้รับรายงาน กรมฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่จากสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ และสคร.ที่ 2 พิษณุโลก ร่วมกับ สสจ.ตาก และหน่วยงานในพื้นที่ ดำเนินการสอบสวนโรคและเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างเข้มข้น และขอย้ำว่า ประเทศไทยมีมาตรการเข้มในการกำจัดโรคเท้าช้างให้หมดไปจากประเทศ ทั้งการตรวจโรคในแรงงานต่างด้าว การจ่ายยารักษา และการเฝ้าระวังด้วยการเจาะเลือด ซึ่งปัจจุบันไทยได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกว่าสามารถกำจัดโรคเท้าช้างได้แล้ว เมื่อเดือนก.ย. 2560 ที่ผ่านมากการพบผู้ป่วยรายดังกล่าว ไม่มีการระบาดเป็นวงกว้าง จึงไม่น่ากังวล และไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะที่องค์การอนามัยโรครับรอง</p>
<p>ข่าวสด (4 มี.ค.61)</p>	<p><b>ปัญหาเด็กพิการแต่กำเนิด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ทุกวันที่ 3 มี.ค. ตรงกับวันเด็กพิการโลก ขอให้ประชาชนตระหนัก 4 เรื่อง ได้แก่ 1.ปัญหาเด็กพิการแต่กำเนิดเป็นปัญหาที่รุนแรง 2.สนับสนุนให้มีการสำรวจข้อมูลความพิการในทารก 3.สนับสนุนให้มีการป้องกัน และ 4. การให้การรักษาร่วมกับการทำวิจัย</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผ.อ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกได้สำรวจความพิการแต่กำเนิดในทารกทั่วโลก พบว่า มีทารกพิการแต่กำเนิดปีละประมาณ 8 ล้านคน แบ่งเป็น 1.ความพิการทางด้านโครงสร้างของร่างกาย และ 2.ความพิการของการทำงานในหน้าที่และภาวะร่างกาย ทั้งนี้ ความพิการแต่กำเนิดประมาณ 70% ป้องกันและรักษาให้หายขาดรวมถึงฟื้นฟูให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ และมารดามีส่วนช่วยไม่ให้เกิดทารกเกิดความพิการแต่กำเนิดได้ ด้วยการรับประทานโฟเลตช่วงก่อนตั้งครรภ์ การให้วัคซีนมารดาที่กำลังตั้งครรภ์ และลดภาวะปัจจัยเสี่ยง</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ (4 มี.ค.61)</p>	<p><b>วิธีช้วนอนหลับ</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เนื่องในวันนอนหลับโลก ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน มี.ค. โดยประเทศไทยกำหนด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>จัดงานวันที่ 3-10 มี.ค. ภายใต้คำขวัญ "Join the Sleep World, Preserve Your Rhythms to Enjoy Life" กลับเป็นเวลาตามนาฬิกาชีวิต พิชิตโรคร้ายร่างกายแข็งแรง" เคล็ดลับช่วยให้นอนหลับได้ดี คือ 1.เข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาเป็นประจำทุกวัน 2.ไม่ควรนอนกลางวันเกิน 45 นาที 3.งดดื่มแอลกอฮอล์และงดการสูบบุหรี่ 4.เลี่ยงเครื่องดื่มคาเฟอีน 6 ชั่วโมงก่อนนอน 5.เลี่ยงการรับประทานอาหารมื้อหนัก อาหารเผ็ด หรืออาหารหวาน 4 ชั่วโมงก่อนนอน 6.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ แต่หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายก่อนนอน 7.ใช้เครื่องนอนที่ทำให้หลับสบาย 8.ห้องนอนควรมีอุณหภูมิที่เหมาะสมและอากาศถ่ายเทดี 9.หลีกเลี่ยงเสียงรบกวนทั้งหมดและหลีกเลี่ยงแสงให้มากที่สุด และ 10.ใช้ห้องนอนเพื่อการนอนเท่านั้น อย่าใช้เตียงนอนเป็นที่ทำงาน</p>
<p>เดลินิวส์ (3 มี.ค.61)</p>	<p><b>โรคติดเกม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สถาบันสุขภาพ จิตเด็กและวัยรุ่นฯ รายงานว่า ในปี 2560 มีเด็กป่วยเป็นโรคติดเกมรายใหม่เข้ารับการรักษา 129 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ถึง 6 เท่า จนถึงขณะนี้มีเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดเกมรวม 429 ราย โดยพบในเด็กชายมากกว่าหญิงอัตรา 7 ต่อ 1 น้อยสุด อายุ 5 ปี มากสุด 17 ปี เด็กที่ป่วยใช้เวลาเล่นเกมเฉลี่ยวันละ 5 ชั่วโมง</p> <p>พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ รองผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ กล่าวว่า ปี 2559 คาดว่ามีเด็กไทยเข้าข่ายติดเกมแต่ยังไม่ถึงขั้นป่วยประมาณ 1.6 ล้านคน เกมที่เล่นแล้วติดและมีผลกระทบมี 3 ชนิดคือ เกมยิงต่อสู้ เกมโมบา (MOBA) และเกมสपोर्ट โดยเด็ก 7-12 ขวบ จะนิยมเล่นเกมยิงต่อสู้ อายุ 13-17 ปี นิยมเล่นเกมโมบา ผลกระทบที่ตามมาพบว่า เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว ทำร้ายตัวเอง ทำร้ายพ่อแม่ ทำลายข้าวของ ร้อยละ 42 ไม่ไปโรงเรียน ร้อยละ 39 พยายามฆ่าตัวตาย ฆ่าเพื่อน ร้อยละ 2 หนีออกจากบ้านและออกจากการศึกษาภาคบังคับ ร้อยละ 4 สาเหตุหลักเกิดจากการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมของครอบครัว ร้อยละ 72 เช่น ขาดวินัย ไม่มีข้อกำหนดการเล่น เกม ขณะนี้กำลังออกแบบคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงติดเกมร่วมกับครู และการบำบัดครอบครัว ในโครงการความร่วมมือ 1 รพ. 1 โรงเรียน (One Hospital One School) ซึ่งจะช่วยให้เด็กเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น</p>
<p>ไอ.เอ็น.เอ็น (3 มี.ค.61)</p>	<p><b>คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมสุศาลาพระราชทานบ้านห้วยปุด หมู่ 9 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ว่า ได้ตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่สุศาลาพระราชทาน 1 ชุด ประกอบด้วยผู้บริหาร นักวิชาการจากกรมสุขภาพจิต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมอนามัย ทำหน้าที่สนับสนุนวางระบบการพัฒนา กำหนดรูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย พร้อมทั้งกำกับติดตามและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กไทยในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลมีความพร้อมทางอารมณ์ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น และพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จ มีความสุขอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า</p> <p>ทั้งนี้ ผลการตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่สุศาลาพระราชทาน ในภาคเหนือและภาคกลาง 7 แห่ง จำนวน 360 คน ในรอบ 4 เดือนที่ผ่านมา พบล่าช้า ร้อยละ 51 หลังจากใช้เครื่องมือของกรมสุขภาพจิตกระตุ้น ควบคู่กับการส่งเสริมวิธีการเลี้ยงดูของพ่อแม่ พบว่าพัฒนาการกลับมาสมวัยร้อยละ 65 ตั้งเป้าภายใน 5 ปี จะดำเนินการเต็มทุกพื้นที่ และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน โดยชุมชนสามารถดูแลส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ มีการเลี้ยงดูลูกที่ถูกวิธี รวมทั้งจัดกิจกรรมแก้ไขเด็กที่มีปัญหาไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานด้วย</p>
<p>www.thaipr.net (3 มี.ค.61)</p>	<p><b>โครงการส่งเสริมสุขภาพ สบส.</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรม สบส. และนพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ล.ผอ.สำนักบริหาร ร่วมเปิดโครงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ในกิจกรรม Check In For Good Health เพื่อสร้างวัฒนธรรมการออกกำลังกาย กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรักสุขภาพตัวเอง และหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ ปรับพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้อง ลดการเจ็บป่วยด้านร่างกายและ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สุขภาพจิต ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ในองค์กร โดยกิจกรรมจะส่งเสริมการมีส่วนร่วม ผสมผสานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทำงาน มีการทดสอบความแข็งแรง 3 ด้าน คือ ความแข็งแรงของหัวใจและปอด ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความแข็งแรงของข้อเข่า เป็นต้น</p>
<p>www.thaipr.net (3 มี.ค.61)</p>	<p><b>ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิริวัตร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กองวิศวกรรมกรมการแพทย์ ได้พัฒนาและส่งเสริมให้จัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ในรพ. สังกัดสธ. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางจัดการเครื่องมือแพทย์อย่างเป็นระบบ พอเพียง มีมาตรฐานและความปลอดภัย พร้อมบริการประชาชน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ลดปัญหาการขาดแคลนและเครื่องมือแพทย์ล้นรพ. นำร่องในปี 2560 แล้ว 13 แห่ง ในปี 2561 ดำเนินการเพิ่มอีก 20 แห่ง</p> <p>นายปริญญา คุ่มตระกูล รักษาการแทนผอ.กองวิศวกรรมกรมการแพทย์ กล่าวว่า ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดทำศูนย์เครื่องมือแพทย์สำหรับรพ. เพื่อเป็นแนวทาง การปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถขอรับได้ที่ กองวิศวกรรมกรมการแพทย์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0 2149 5681-91 ต่อ 1395</p>
<p>เว็บไซต์ ThaiPBS (4 มี.ค.61)</p> <p>มติชน (3 มี.ค.61)</p>	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว น.สพ.จิระศักดิ์ พิพัฒน์พงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ว่า กรมฯ ได้ประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้าไปแล้ว 13 จังหวัด ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่สีแดง คือ สุรินทร์ ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา น่าน บุรีรัมย์ อุบลราชธานี เชียงราย ร้อยเอ็ด สงขลา ระยอง ตาก และศรีสะเกษ ขณะนี้มีผู้ที่ได้รับเชื้อ พิษสุนัขบ้าเสียชีวิตแล้ว 3 คน นอกจากนี้ ยังต้องเฝ้าระวังโรคระบาดพิษสุนัขบ้าในอีก 42 จังหวัด ซึ่งจัดอยู่ในพื้นที่สีเหลือง และตั้งเป้าจะประกาศให้ 20 จังหวัด เป็นพื้นที่ปลอดโรคระบาดพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้ ในเดือน เม .ย. จะเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ แก่ประชาชน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังตั้งแต่เดือน พ.ค. นี้</p> <p>-เสนอข่าว ที่ จ.นครพนม เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์นครพนม ได้รับสุนัขกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ากว่า 3,000 ตัว จาก จ.ร้อยเอ็ด มาดูแลที่ศูนย์ฟื้นฟูสุนัข ด่านกักกันสัตว์นครพนม หลังจากพื้นที่ร้อยเอ็ดมีสุนัขและประชาชนตายจากโรคพิษสุนัขบ้า และถูกประกาศเป็นพื้นที่เกิดโรคระบาดมาตั้งแต่เดือน ม.ค.</p> <p>นายณรงค์ รัตนตรัยวงศ์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครพนม ระดมเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าดูแลฉีดวัคซีน ฟื้นฟูสุนัขที่มีอาการเจ็บป่วย และสุนัขป่วยอย่างไปตรวจพิสูจน์ที่กรมปศุสัตว์ เพื่อวางแผนทางป้องกันการแพร่ระบาด โดยพบสุนัขบางส่วนป่วยตายตามสภาพ แต่ยังไม่สามารถยืนยันว่าเกิดจากโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่ ได้เก็บตัวอย่างและนำซากไปทำลาย พร้อมประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนให้หมั่นตรวจสอบดูแล และนำสุนัขไปฉีดวัคซีนที่ปศุสัตว์ใกล้บ้าน หรือหากพบสุนัขมีอาการผิดปกติ ให้ปรึกษาสัตวแพทย์ทันที</p>
<p>ไทยรัฐ ข่าวช่องทาง (3 มี.ค.61)</p> <p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ (5 มี.ค.61)</p>	<p><b>สมุนไพรมอแสง</b></p> <p>-เสนอข่าว นายแสงชัย แหเลิศตระกูล หรือหมอแสง เร่งผลิตยาสมุนไพรมอแสงให้เพียงพอให้กับผู้จะมาขอรับในวันเสาร์- อาทิตย์ต้นเดือนมี .ค. ไม่ได้พักผ่อนหลายวัน จนคนใกล้ชิดเป็นกังวลว่าจะล้มป่วย และจากการที่มีประชาชนจะมารีบ ำประมาณ 3 หมื่นราย ส่งผลให้ที่พักในย่านนั้นเต็ม ผู้ป่วยต้องอาศัยตามวัดใกล้ๆ ซึ่งหลายแห่งจัดที่พัก อาหาร และรถรับส่งฟรี</p> <p>-เสนอข่าว ที่บ้านหมอแสง ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี มีผู้ป่วย และญาติ ทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ เช่น เยอรมัน สเปน ฮอลแลนด์ จีน อินเดีย เมียนมา ลาว และชาวไทยภูเขา รวมกว่า 7 หมื่นคนไปเข้าคิวรอตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นระยะทางกว่า 2 กม. โดยนายแสงชัยเริ่มแจกยาสมุนไพรมอแสงเป็นกลุ่มแรก ตามด้วยผู้ป่วยรายเก่า ญาติผู้ป่วยรายเก่า ผู้ป่วยรายใหม่ ญาติผู้ป่วยรายใหม่ และชาวต่างชาติ ทั้งนี้ ได้เพิ่มจุดแจกยาเป็น 2 จุด ทำให้การแจกยาเร็วขึ้นกว่าทุกครั้ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ประชาชาติธุรกิจ ข่าวสด (4 มี.ค.61)</p>	<p><b>ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว</b></p> <p>-เสนอข่าว สืบเนื่องจากกรม.มีมติเมื่อ 16 ม.ค. 2561 ให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา จัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา (visa) ขออนุญาตทำงาน ขึ้นทะเบียน เป็นผู้ประกันตนหรือทำประกันสุขภาพให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ริง (one stop service-OSS) ที่กระทรวงแรงงานจัดตั้งขึ้นทุกจังหวัด โดย สธ.ทำประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว 2 กรณี 1.ทำงานในกิจการที่เข้าประกันสังคมและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ต้องทำประกันสังคมเพื่อคุ้มครองก่อนเกิด สิทธิประกันสังคม 3 เดือน ค่าใช้จ่าย 500 บาท 2.ทำงานใน กิจการที่ไม่เข้าข่ายประกันสังคม (ผู้รับใช้ในบ้าน กิจการประมง) ทำประกันสุขภาพ 3,200 บาท ซึ่งศูนย์ OSS จะเปิดทำการถึง 31 มี.ค. 2561 และจะไม่ขยายเวลาให้อีก</p>
<p>มติชน เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ (3 มี.ค.61)</p>	<p><b>พ.ร.บ.สิทธิบัตรฯ</b></p> <p>-เสนอข่าว นส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล นักวิจัยศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) กล่าวว่า ศูนย์ฯ และองค์กรภาคีได้ส่งหนังสือถึงอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อแสดงความ คิดเห็นต่อการแก้ไขร่างพ.ร.บ.สิทธิบัตร (ฉบับที่...) พ.ศ. ... เนื่องจากกรมฯ ไม่ได้นำข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคุณ และคณะกรรมการพิจารณาศึกษาการยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยความตกลงทริปส์ สนช. ไปพิจารณาประกอบการแก้ไข โดยเฉพาะประเด็นการยอมรับพิธีสาร จะต้องไม่นำไปสู่มาตรการ TRIPs-plus ที่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการเข้าถึงยารักษาโรค และไม่มีการ นำข้อเสนอแนะในรายงานการเข้าถึงยาของ คณะผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงแห่งองค์การสหประชาชาติ ในส่วนเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการเข้าถึงยาและธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ซึ่งเคย ระบุอยู่ในจดหมายที่มูลนิธิเข้าถึงเอดส์เคยส่งให้กรมฯ ไปพิจารณาประกอบ และยังมี การสอดแทรกเนื้อหาเกินไปกว่าความตกลงทริปส์ที่ทำให้ ประเทศไทยเสียผลประโยชน์ จึงขอให้ตัด ประเด็นดังกล่าวออก เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อ การเข้าถึงยาและคุณภาพชีวิตของประชาชน และ ขอให้เพิ่มบทบัญญัติกรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น เพิ่มกลไกการ ควบคุมราคาสิทธิบัตร เพิ่มนิยามคำว่า สำคัญ สำคัญ และ เพิ่มความชัดเจนในกระบวนการและ ระยะเวลาในการพิจารณาตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การแก้ไขกฎหมายครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อ ประชาชนในประเทศ</p>
<p>สยามธุรกิจ (3 มี.ค.61)</p>	<p><b>ก.ดิจิทัลขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรพ.สต.</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุมกรม .มีมติอนุมัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2560 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ 4 ให้ก.ดิจิทัลฯ ใช้ในการดำเนินงาน 5 โครงการ วงเงิน 2,254.96 ล้านบาท โดยมีโครงการที่เกี่ยวกับสธ. คือ โครงการขยายอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และปรับปรุง โครงข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยไฟเบอร์ออปติก ไปยังโรงเรียนที่ยังไม่มีโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกไม่ น้อยกว่า 3,196 แห่ง รว มถึรพ .สต.และสุขาสาพระราชทาน 812 แห่ง ขยายความจุ อินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการตรวจรักษาทางไกล 5 คู่ (10 แห่ง) และคัดเลือกคูรพ.แม่ข่ายและสุข สาลาพระราชทาน 5 คู่ (10 แห่ง) รวมเป็นรพ. 20 แห่ง ตามที่สธ.พิจารณาคัดเลือก</p>
<p>ข่าวสด (3 มี.ค.61)</p>	<p><b>สำรวจตลาดสด กทม.</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ในกทม.มีตลาดที่ได้รับอนุญาตจัดตั้ง 364 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 137 แห่ง ได้กำชับให้ผอ.เขตลง พื้นที่ขอความร่วมมือเจ้าของตลาดดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และสั่งการให้ ผู้อำนวยการเขตทั้ง 50 เขต สำรวจการขออนุญาตจัดตั้ง ตลาดตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ .ศ. 2535 ของตลาดทุกแห่ง</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ (3 มี.ค.61)</p>	<p><b>การจัดการ 'โรคหายาก'</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล หัวหน้าสาขาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า โรคหายากยังไม่มีนโยบายหรือการจัดการดูแลรักษาที่ตรงจุด สิทธิการ</p>



สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>รักษาไม่ครอบคลุม ได้พยายามคุยกับภาครัฐให้มีการจัดระบบสำรองยาที่รพ .ศูนย์ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาทันทั่วทั้งที่ ส่วนเรื่องสิทธิการรักษา ควรครอบคลุมถึงสิทธิการตรวจเลือดที่ผู้ป่วยไม่ได้ไปตรวจเอง นอกจากนี้ ควรจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยจากรพ .แรกสู่รพ.มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ให้ผู้ป่วยเข้าถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเสมอภาค</p> <p>ทั้งนี้ ในปี 2561 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ร่วมกับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้นำโรคร้ายากไว้ในแผนพัฒนาระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งรวม ถึงประเทศไทยด้วย ส่งผลให้ในระดับนานาชาติมีนโยบายและแผนดำเนินการเกี่ยวกับโรคร้ายากชัดเจนขึ้น</p>
<p>ไทยรัฐ (3 มี.ค.61)</p>	<p><b>ทุจริตเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้</b></p> <p>-เสนอข่าว กรณีป .ป.ท.ตรวจพบการทุจริตเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหลายจังหวัด ล่าสุดผู้ป่วยโรคเอดส์ใน อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ระบุถูกยักยอกเงินช่วยเหลือรายละเอียด 2,000 บาท บางรายไม่ได้รับเงิน และบางรายได้ไม่เต็มจำนวน</p> <p>น.ส.วิมล กลางประพันธ์ ผอ .ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร นำเจ้าหน้าที่และนางพิศมัย สุวรรณไตรย์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.หนองสูง ที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ใน อ.หนองสูง ไปชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ป่วยโรคเอดส์ 20 ราย เรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือรายละเอียด 2,000 บาท และเงินประกอบอาชีพอีก 5,000 บาท โดยนางพิศมัยได้แจ้งผู้ป่วยโรคเอดส์ว่า เงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเมื่อเดือนเม.ย. 2560 รายละเอียด 2,000 บาท ถูกเจ้าหน้าที่หักไว้รายละเอียด 600 บาท รวมเป็น 12,000 บาท เพื่อเก็บไว้ในกิจกรรมของผู้ป่วยโรคเอดส์ ซึ่งผู้ป่วยสามารถนำไปดำเนินการใดๆ ก็ได้ และไม่ได้มีเจตนาในทางไม่ดี</p>
<p>ไทยรัฐ กรม ประชาสัมพันธ์ (3 มี.ค.61)</p>	<p><b>“วัง เติ่น บัน” ชื้อเครื่องมือแพทย์ จ.สกลนคร</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่วัดธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ .เมือง จ .สกลนคร “ก้อง ห้วยไร่ ” เสร็จสิ้นภารกิจสร้างสุขภาพ วัง เติ่น บัน ก้าวตามรอย ซอยบ้านเกิด ได้ยอดบริจาครวมทั้งสิ้นกว่า 18 ล้าน จะนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่ 19 รพ.ใน จ.สกลนคร โดยมอบให้ นพ .ประเมษฐ์ กิ่งไก่อ นพ .สสจ.สกลนคร นำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป</p>
<p>สยามรัฐ (3 มี.ค.61)</p>	<p><b>ลดตีตราผู้ป่วยเอดส์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ .ปรีชา สิริจิตราภรณ์ กล่าวว่า รพ .ดอยสะเก็ด จ .เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการองค์กร “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน” ส่งเสริมการเข้าถึงบริการเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบสมัครใจ และมีแนวทางในการรักษาความลับ รวมทั้งบริการการป้องกันการติดเชื้อเน้นให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีที่ยืนในรพ . และดูแลให้มีสิทธิเท่าเทียมกับบุคลากรทุกคนในรพ . เป็นหลักประกันว่า บุคลากรที่ทำงานอยู่แล้ว หากตรวจเอชไอวีแล้วผลเป็นบวก จะได้รับการพิทักษ์สิทธิและไม่มีการไล่ออกจากงาน</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ มติชนออนไลน์ (3 มี.ค.61) ข่าวสด (3 มี.ค.61)</p>	<p><b>'ทอดผ้าป่า' ชื้อเครื่องมือแพทย์รพ.บัวใหญ่</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่รพ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา พลโทสนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับรพ.บัวใหญ่ ซึ่งเป็นรพ.ชุมชนขนาด 160 เตียง ได้รับความร่วมมือจากประชาชนร่วมบริจาคเงินเป็นจำนวนกว่า 10 ล้านบาท</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.ญ. ชีวานันท์ บุญอยู่ หน.ตึกทันตกรรม รพ.บัวใหญ่ กล่าวว่า รพ.บัวใหญ่จะช่วยแบ่งเบาภาระของรพ.มหาสารคนครราชสีมา ผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินได้ที่รพ. หรือโอนเงินบริจาคที่ ธ.กรุงไทย สาขาบัวใหญ่ เลขที่บัญชี 302-0-66402-0 โทรศัพท์ 0-4446-1662 ต่อ 101 หรือ 06-5081-0103</p>
<p>ทีวีช่อง 7 (4 มี.ค.61)</p>	<p><b>รพ.พระปกเกล้าระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันเดินเพลงคุกกี้เสี่ยงทาย ของวง BNK48 เพื่อระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งแบบครบวงจร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐออนไลน์ (4 มี.ค.61)</p>	<p><b>ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา</b></p> <p>-เสนอข่าว นายแสงประทีป โกมลบุตร ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยนายอำเภอคลองหลวง ผนึกกำลังฝ่ายปกครอง ร่วมกันจับกุมร้านจำหน่ายเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานประกอบการที่ เปิดให้บริการลักษณะคล้ายกับสถานบริการที่ฝ่าฝืนคำสั่งของหัวหน้า คสช . บริเวณใกล้เคียง ม .กรุงเทพ จ .ปทุมธานี 2 แห่ง แจ้งข้อหา 1.จำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต 2.เปิดให้บริการ บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักนักศึกษา</p>
<p>เดลินิวส์ (4 มี.ค.61)</p>	<p><b>รพพยาบาลเคลื่อนที่รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า รพ.ศิริราชมีบริการรพพยาบาลเคลื่อนที่รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Siriraj Mobile Stroke Unit) ที่ต้องการการรักษาทันทีทันที โดยผู้ป่วย จะได้รับการตรวจร่างกายโดยแพทย์ ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง และตรวจเลือดที่จำเป็นในรถ เพื่อตัดสินใจการรักษาเบื้องต้น ระบบจะส่งต่อข้อมูลเพื่อปรึกษาทางไกลกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเตรียมความพร้อมของกระบวนการรักษาในรพ.ต้นทาง ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ แพทย์จะให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำในรถทันที เพื่อเปิดหลอดเลือดสมองที่อุดตันโดยเร็วที่สุด โดยมีการทดสอบระบบตั้งแต่ 15 ก.พ. - 25 เม.ย. 2561 เฉพาะเวลา 08.00-16.00 น. จากนั้นจะเริ่มให้บริการเต็มรูปแบบ 24 ชั่วโมงทุกวัน</p>
<p>เดลินิวส์ (4 มี.ค.61)</p>	<p><b>ปลาตายจากสารพิษ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสุรินทร์ สินรัตน์ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จ .ระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับแจ้งจาก นายสานิต ล้ำสุทธิ กำนัน ต .มาบข่า จ .ระยอง พบปลาจำนวนมากตายในคลองกะเฉด โดยน้ำในคลองส่งกลิ่นเหม็นคล้ายสารเคมี พบเจ้าหน้าที่ บริษัท ทูเน็กซ์เท็กซ์ไทล์(ประเทศไทย) จำกัด กำลังตรวจสอบวัดคุณภาพน้ำในคลองและเก็บซากปลาตาย พร้อมเตือนไม่ให้ชาวบ้านบริโภคปลาดังกล่าว</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ (4 มี.ค.61)</p>	<p><b>ลิสเทอเรียระบาดออสเตรเลีย</b></p> <p>-เสนอข่าว หน่วยงานสาธารณสุขออสเตรเลีย เปิดเผยว่า ออสเตรเลียกำลังเผชิญการ ระบาดของโรคติดเชื้อแบคทีเรียลิสเทอเรีย ซึ่งเป็นโรคอาหารเป็นพิษชนิดหนึ่ง เกิดจากการรับประทานแคนตาลูปที่ปนเปื้อนเชื้อดังกล่าว โดยขณะนี้ มีผู้ติดเชื้อ 12 ราย เสียชีวิตแล้ว 3 ราย คาดว่าอาจพบการติดเชื้อเพิ่มขึ้น</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (5 มี.ค.61)</p>	<p><b>บราซิลรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง</b></p> <p>-เสนอข่าว ทางกรมประชาสัมพันธ์วัคซีนป้องกันไข้เหลืองให้แก่ประชาชน หลังพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 237 คน และติดเชื้ออีก 723 คน มีผู้ได้รับวัคซีนไปแล้ว 10 ล้านคน ยังเหลืออีก 4 ล้านคนที่ไม่ได้รับวัคซีนและเสี่ยงต่อการติดเชื้อ</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch